

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường quản lý đàn chó  
nuôi và phòng chống bệnh Đại ở  
động vật trên địa bàn xã.

Kính gửi: Các Ông (bà) trưởng thôn và bà con nhân dân trong toàn xã.

Thực hiện Công văn số 3158/UBND-NN ngày 06/12/2023 về tăng cường quản lý đàn chó nuôi và phòng chống bệnh đại trên địa bàn huyện.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình bệnh Đại trên cả nước đang diễn biến phức tạp có xu hướng tăng, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước bệnh Đại xảy ra tại 152 xã, của 92 huyện, tại 30 tỉnh, thành phố, số chó phải tiêu huỷ, chết là 356 con và xảy ra 04 ca tử vong trên người do mắc bệnh Đại tại 03 tỉnh Lào Cai (01), Quảng Ninh (01) và Gia Lai (02). Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023, bệnh Đại động vật đã xảy ra tại xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành. Hiện tại, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Đại nào trên động vật và người, tuy nhiên nguy cơ phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đe dọa đến an toàn của người dân trên địa bàn là rất cao; do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Tỷ lệ đàn chó nuôi trên địa bàn xã chưa được tiêm phòng triệt để, công tác quản lý việc vận chuyển đàn chó, mèo rất khó khăn; tình trạng chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm chưa quản lý chặt chẽ.

Để chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Đại xảy ra trên địa bàn xã, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chủ tịch UBND xã đề nghị các thôn quan tâm thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các giải pháp phòng, chống bệnh Đại động vật trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt tổ chức triển khai có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Đại, giai đoạn 2022 – 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Đại; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2023 của UBND xã.

2. Thực hiện tốt việc quản lý đàn chó, mèo; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó trong thôn, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký nuôi chó, tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi thả chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm, có dây xích và có người dắt.

3. Phân công lực lượng tăng cường giám sát đến tận thôn, để phát hiện sớm bệnh Đại trên động vật, có biện pháp xử lý, ngăn chặn và không chế dịch bệnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ chó mèo nghi mắc bệnh Đại và ốm, chết không rõ nguyên nhân; báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống theo quy định.

4. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Đại theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, các dấu hiệu nhận biết bệnh Đại và các biện pháp phòng chống hiệu quả; Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan Thú y và Y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để xử lý kịp thời.

UBND xã Cẩm Tân đề nghị các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để b/c);
- Đài truyền thanh xã (tuyên truyền);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Chung**